

THÔNG BÁO

Thay đổi hình thức giám sát chuyên đề “Việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam là thành viên”

Thực hiện Nghị quyết số 738/NQ-UBTVQH14 ngày 30/7/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chương trình giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2020; Nghị quyết số 789/NQ-UBTVQH14 ngày 17/10/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam là thành viên”; Kế hoạch số 508/KH-ĐGS ngày 20/12/2019 của Đoàn Giám sát của UBTVQH về Kế hoạch chi tiết thực hiện giám sát và Quyết định số 17/QĐ-ĐDBQH ngày 16/01/2020 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương về việc thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam là thành viên trên địa bàn tỉnh Bình Dương”.

Ngày 17/02/2020, Đoàn giám sát đã ban hành kế hoạch khảo sát, giám sát chi tiết chuyên đề trên. Theo kế hoạch, Đoàn giám sát sẽ có 04 phiên làm việc chính thức với UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, các Hiệp hội, ngành hàng và các doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh.

Mặc dù đã hết thời hạn thực hiện báo cáo theo quy định (ngày 02/3) và đã liên tục đôn đốc các đơn vị chịu sự giám sát khẩn trương hoàn thành nhưng đến ngày 11/3, Đoàn giám sát chỉ nhận được 04/19 báo cáo của các đơn vị chịu sự giám sát gửi về. Do đó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả chung kế hoạch khảo sát, giám sát.

Từ thực tế trên và một số nguyên nhân khách quan khác hiện nay, để đảm bảo tiến độ các hoạt động chung của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, được sự chỉ đạo của đồng chí Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Đoàn giám sát quyết định thay đổi hình thức giám sát từ trực tiếp sang giám sát qua báo cáo. Do đó, Đoàn giám sát hoãn các phiên làm việc theo Kế hoạch số 49 ngày 17/02/2020.

Đề nghị các đơn vị chịu sự giám sát khẩn trương gửi báo cáo về Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh để tổng hợp báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát xin trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Danh sách Đoàn giám sát theo Quyết định 17;
- Thành phần và mời dự theo Kế hoạch 49;
- Lãnh đạo Đoàn (để b/c);
- Lưu: VP, HN, 5S: 6a.

TM. ĐOÀN GIÁM SÁT
TRƯỞNG ĐOÀN

PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN ĐBQH TỈNH
Phạm Trọng Nhân